

เอ็น ซี เอช ประเทศไทย จัดโครงการ สร้างรอยยิ้มให้ น้อง มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อเด็กไทย เติบโตอย่างยั่งยืน



กรุงเทพฯ – เอ็น ซี เอช ผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการบำรุงรักษาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม นำโดย คุณชยุต เต็มนิธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น ซี เอช ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการมอบ คอมพิวเตอร์ โต้ตอบ คอมพิวเตอร์ โต้ตอบ เลคเชอร์ แก้อัศจรรย์งาน กระดาน white board ชั้นวางของ ตู้เก็บเอกสาร จอฉายโปรเจคเตอร์ เครื่องโทรสาร เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสารให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองจิวหนองไทร เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองจิวหนองไทร ตั้งอยู่ที่ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียน ระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษา ที่มีเด็กนักเรียนรวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน มีอาจารย์ผู้สอน จำนวน 12 คน โดยทางโรงเรียนนั้น มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ที่ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน ทำให้การเรียนการสอน เป็นไปด้วยความยากลำบาก

ทั้งนี้ คุณชยุต เต็มนิธิกุล กรรมการผู้จัดการของบริษัท เอ็น ซี เอช ประเทศไทย เปิดเผยที่มาของโครงการ สร้างรอยยิ้มให้น้องว่า “ตลอดระยะเวลาเกือบ 100 ปี แห่งการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เอ็น ซี เอช องค์กรของเรา มีนโยบายการช่วยเหลือสังคมอย่างเนื่อง เพราะสังคมที่ดีนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน เด็กคือกำลังสำคัญของชาติ มีเด็กไทยจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างเต็มที่ เนื่องด้วยส่วนหนึ่งมาจากขาดอุปกรณ์การศึกษาที่ดี ดังนั้น เพื่อส่งเสริมการศึกษา และมอบโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้นแก่นักเรียน ทางบริษัท เอ็น ซี เอช ประเทศไทย จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ที่มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอแก่นักเรียนเพื่อให้โรงเรียนบ้านหนองจิวหนองไทรเป็นโรงเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษาอย่างแท้จริง”

เกี่ยวกับ บริษัท เอ็นซีเอช เอเชีย

เอ็นซีเอช เอเชีย เป็นผู้นำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการบำรุงรักษาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 ด้วยโซลูชันที่ยอดเยี่ยมของเรา ทำให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในสภาวะที่เหมาะสม และค่าใช้จ่ายที่ลดลง

เอ็นซีเอช มีลูกค้ากว่า 60 ประเทศ ที่ให้เราเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาด้านการบำรุงรักษา ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่การดูแลระบบท่อระบายน้ำ และบำรุงรักษาระบบ HVAC รวมถึงผลิตภัณฑ์หล่อลื่นชนิดพิเศษ การทำความสะอาดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและอะไหล่ รวมถึงการดูแลปรับปรุงระบบน้ำ

เอ็นซีเอช มีพนักงานกว่า 8,000 คนโดยมีสำนักงาน และโรงงานผลิตตั้งอยู่ใน 5 ทวีป ทั่วโลก เอ็นซีเอช เอเชีย ดำเนินงานใน 15 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ใต้หวันและเวียดนาม ###

สำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ

นันทิยา ลิมปือนันต์ชัย

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 02 770 9686-8 มือถือ 09 8286 6363

อีเมล: nantiya.limpiananchai@nch.com

เว็บไซต์: www.nchasia.com